

Số: 713/TB-UBND

Tân Uyên, ngày 29 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/2020

Ngày 28/4/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân, công tác làm đất chuẩn bị các điều kiện trồng rừng, trồng Chè; công tác khắc phục thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khắc phục thiệt hại sau mưa, bão, giông, lốc; tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 được đẩy nhanh. Công tác quản lý thương mại dịch vụ được tăng cường, kịp thời xử lý các vi phạm trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị tốt các điều kiện dạy và học; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quốc phòng, an ninh trên địa bàn ổn định, an toàn.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; tập trung khởi động và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, cụ thể:

#### **1. Sản xuất nông, lâm nghiệp**

##### **1.1. Trồng trọt, lâm nghiệp**

Các cơ quan khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chăm sóc lúa vụ Đông Xuân, tăng cường dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng; Hướng dẫn, đôn đốc Nhân dân chăm sóc diện tích Chè, Quế, Sơn tra, Mắc ca đã trồng các năm trước và các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh



các loại cây trồng và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân địa phương.

Tiếp tục rà soát, xây dựng hồ sơ trồng Chè, Quế năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch. Đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân làm đất trồng Chè; xử lý thực bì, cuộc hó trồng Quế đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, thời vụ.

Các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện công tác PCCCR và PCTT&TKCN; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp PCCCR, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, canh gác, cử lực lượng thường trực 24/24h trong mùa cao điểm, đặc biệt tại các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, phối hợp và thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo; chuẩn bị nhân lực, vật lực, kịp thời ứng phó, xử lý ngay khi có tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát lâm sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ các loại lâm sản theo quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện các bước quy trình, hồ sơ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ phát bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định.

### **1.2. Chăn nuôi**

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn, Lở mồm long móng, cúm gia cầm,... giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bằng văn bản các xã, thị trấn tuyên truyền cho Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, xây dựng lịch tiêm phòng vắc xin cụ thể đến từng bản, xã trên địa bàn huyện.

Các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đàn gia súc, ngăn chặn kịp thời tình trạng thả rông gia súc để gia súc phá hoại các loại cây trồng (*quy hoạch khu vực chăn nuôi gia súc tập trung, bố trí theo nhóm hộ khoanh vùng chăn thả, lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ trồng cỏ, đáp ứng nhu cầu thức ăn cho gia súc*).

### **2. Xây dựng nông thôn mới**

Các xã tập trung triển khai các biện pháp thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch thực hiện bản điểm năm 2020 theo nội dung đã được phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình thuộc chương trình nông thôn mới (đã được phân nguồn) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, gửi các cơ quan chuyên môn thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn thời tiết thuận lợi.

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND xã Nậm Sỏ rà soát, tham mưu UBND huyện huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt và các tiêu chí thành phần trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác xóa nhà tạm trên địa bàn.

### **3. Phòng, chống thiên tai**



Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, vận động Nhân dân chủ động phòng tránh, gia cố nhà ở và các công trình trong thời gian thường xảy ra giông lốc, mưa đá bất thường. Phòng Nông nghiệp và PTNT và các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đôn đốc các hộ di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm tra, thanh thải các công trình, lòng suối bị bồi đắp trước mùa mưa lũ năm 2020.

#### **4. Tài chính, kế hoạch; thương mại, dịch vụ**

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định các phương án chi trả dịch vụ Môi trường rừng trên địa bàn huyện của các xã, thị trấn trình UBND huyện phê duyệt, gửi Quỹ phát bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định.

Ban Chỉ đạo 389 huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, hàng thiết yếu không để xảy ra tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường (đặc biệt là tại các xã, các bản vùng sâu, vùng xa).

#### **5. Giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị**

Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công các gói thầu tuyến đường Quốc lộ 32 - Thân Thuộc - Nậm Cắn - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Sáo Lèng (đoạn đi qua địa phận huyện Tân Uyên) đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại của Nhân dân địa phương; tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các xã sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước các công trình giao thông nông thôn đảm bảo tiêu, thoát nước hiệu quả trong mùa mưa năm 2020. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo quy định, kịp thời tham mưu UBND huyện phê duyệt để các đơn vị được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Ban Quản lý dự án XD CB & HTBT DD TĐC đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình được giao làm chủ đầu tư.

#### **6. Tài nguyên và môi trường**

Tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong tháng 5/2020. Tham mưu UBND huyện xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2020, hoàn thành trong tháng 5/2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tăng cường hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng.

#### **7. Văn hóa - xã hội**



Giao đồng chí Nguyễn Thanh Văn - PCT UBND huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường, lớp học, tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần các bậc học và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn để đón học sinh tiếp tục đi học trở lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng theo quy định. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh và Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau khi trẻ đến trường theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện.

Phòng Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử huyện, xe lưu động về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là các chính sách về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cây trồng, vật nuôi,...

### **8. Công tác nội vụ, nội chính**

Phòng Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng đến nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị,...

Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, không để xảy ra đơn thư vượt cấp, đặc biệt là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

### **9. Quốc phòng, an ninh**

Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức ra quân huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo quân số và chất lượng; thường trực sẵn sàng ứng phó phòng cháy, chữa cháy rừng. Công an huyện tăng cường kiểm tra, nắm tình hình trong Nhân dân, tình hình an ninh tôn giáo,... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiệp đồng, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025.

### **10. Công tác phối hợp**



Đề nghị các Ban xây dựng đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động học sinh ra lớp,... công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai, thực hiện của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

### 11. Một số lĩnh vực khác

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án như: trồng Chuối, Mắcca, Nghệ, Chanh leo,...

Các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện được phân công phụ trách các địa bàn với chức năng nhiệm vụ được giao, cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, VP, TH<sub>(đ/c Lê Tuấn)</sub>.



**Nguyễn Văn Sơn**